



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## ครบรอบ ๓๘ ปี สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด ระดมหุ้นสมาชิก เพิ่มความแข็งแกร่ง

สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จัดงานครบรอบ ๓๘ ปีสหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด ส่งเสริมการระดมทุนด้วยการออม โดยการถือหุ้นจากสมาชิก เล็งเป้าหมายระดมหุ้นจากสมาชิก ๓,๓๕๐ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐ ล้านบาท เพื่อส่งเสริมความความเข้มแข็งจากทุนภายในสหกรณ์ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน นางพยอม ปลื้มมะลิ่ง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด ได้จัดงานครบรอบ ๓๘ ปีสหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด



กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย นิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี ของสหกรณ์ นิทรรศการสินค้าเด่นของสหกรณ์ ด้านปุ๋ยและเครื่องจักรผลิตปุ๋ย นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเด่นของสหกรณ์ ได้แก่ โครงการสมาชิกต้นแบบและโครงการรับจำนำข้าวเปลือก กิจกรรมและนิทรรศการจากหน่วยงานราชการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ได้มีการมอบโล่รางวัลคนดีศรีสหกรณ์ จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลสมาชิกดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ จำนวน ๕ รางวัล และมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน จำนวน ๗ โรงเรียน

สำหรับสหกรณ์การเกษตรคองสามัคคี จำกัด จัดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยการควมรวมของสหกรณ์ จำนวน ๓ สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรเมืองคองพัฒนา จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองคองสวัสดิ์ จำกัด สหกรณ์ขายข้าวเมืองคอง จำกัด มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง จำนวน ๑,๔๔๔ คน ทุนเรือนหุ้น ๑๔๔,๔๐๐.๐๐ บาท ตลอดเวลา ๓๘ ปี ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามหลักการ วิธีการสหกรณ์ อำนวนประโยชน์ตอบสนองความต้องการของสมาชิกและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้ดีขึ้น รวมทั้งการบริหารสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรคองสามัคคี จำกัด มีสมาชิก ๓,๙๗๓ คน ทุนเรือนหุ้น ๙๐,๔๗๖,๖๗๐.๐๐ บาท ทุนสำรอง ๓๓,๘๕๔,๕๙๔ บาท ทรัพย์สิน ๔๐๙,๑๑๐,๓๙๘.๑๖ บาท ดำเนินธุรกิจบริการสมาชิก ดังนี้ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ ธุรกิจส่งเสริมและบริการ จากผลประกอบการที่ผ่านมาสหกรณ์สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ให้กับสมาชิกมาโดยตลอด



นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์การเกษตรคองสามัคคี จำกัด มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ถึง ๓๘ ปี มีการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก ได้เป็นอย่างดี และมีการบริหารงานการจัดการที่ดี สร้างความก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาเป็นลำดับ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ สหกรณ์การเกษตรคองสามัคคี จำกัด ประสบผลสำเร็จ เจริญก้าวหน้าจนเป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง ก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความสามารถ และร่วมแรง ร่วมใจของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดในกระบวนการสหกรณ์ การพัฒนาสหกรณ์นั้นจะต้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสหกรณ์การเกษตรคองสามัคคี จำกัด นับเป็นตัวอย่างของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา ในด้านความสามัคคีของสมาชิกให้สหกรณ์อื่นนำไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี.

ภายหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดงานครบรอบ ๓๘ ปี สหกรณ์การเกษตรคองสามัคคี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้เดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ

สหกรณ์ฯ โดยได้มีผู้แทนสมาชิกจากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด สหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา พิมาย จำกัด และ สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จำนวนกว่า ๔๕๐ คน ให้การต้อนรับ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เดินทางมาตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในอำเภอพิมาย เพื่อรับทราบปัญหาด้านการเกษตรทุก ด้าน โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ต่างๆ เสนอปัญหาไว้ ๔ ด้าน ดังนี้ ๑.ปัญหายางพารา ผู้นำเสนอ นายพรหม กาพย์พิมาย ผู้แทนผู้ปลูกยางพารา ๒.ปัญหาอ้อย ผู้นำเสนอปัญหา นายสมพงษ์ มิดสันเทียะ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตร นครราชสีมา พิมาย จำกัด ในเรื่องของปัญหาโคเวตาอ้อยของสหกรณ์ โรงงานน้ำตาลจะปิดโคเวตาการรับซื้ออ้อยของสหกรณ์ โดยให้สมาชิกไปเปิดโคเวตาเอง ทำให้มีผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถไปเปิดโคเวตากับโรงงาน น้ำตาลได้ เนื่องจากสมาชิกมีพื้นที่น้อย ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโรงงาน (จำนวนพื้นที่ ๑๐ ไร่ต่อ ๑ ราย) สหกรณ์ฯ ต้องการให้รัฐมนตรีช่วยฯ ประสานงานกับโรงงานน้ำตาล เพื่อให้สหกรณ์เปิดโคเวตากับโรงงานน้ำตาลได้ต่อไป ๓.ปัญหา การเลี้ยงโคนม ผู้นำเสนอ นายสมพร ช่างไม้ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด เสนอปัญหาเรื่องสถานที่ในการเก็บสต็อกวัตถุดิบในการผลิตอาหารไม่เพียงพอ สหกรณ์มีความต้องการก่อสร้างโกดังเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ขนาด ๑๖x๒๕ ตารางเมตร และปัญหาในเรื่องกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นการผลิตโดยใช้ แรงงานคนเป็นหลัก ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ที่ผลิตได้มาตรฐาน ซึ่งสหกรณ์ต้องการปรับปรุง กระบวนการผลิตอาหารจากการใช้แรงงานคนมาใช้เครื่องจักรแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาคุณภาพของอาหาร สัตว์ที่ผลิต ๔.ปัญหาข้าว ผู้นำเสนอ นางปาญชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เสนอปัญหา เรื่องกำลังการผลิตปุ๋ย ไม่เพียงพอกับความต้องการของสมาชิก สหกรณ์มีความต้องการขอรับการสนับสนุนโรงงานผลิตปุ๋ย และลานตาก และปัญหาเครื่องอบลดความชื้นพร้อมไซโล เพื่อใช้ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก สหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป สหกรณ์ขาดอุปกรณ์การตลาด ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวม ผลผลิตอย่างครบวงจร สหกรณ์จึงมีความต้องการขอสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ ปัญหาที่เกษตรกรเสนอมา ทางรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้นำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ เกษตรกรต่อไป.